

THÔNG BÁO

Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành

Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP HÀ NỘI

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 326.....

Ngày: 22 tháng 4 năm 2020...

Hội nghị lần thứ 23, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI họp ngày 22/4/2020 thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: (1) Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng 3 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2020 của Thành phố; báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 trên địa bàn Thành phố. (2) Về các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thành phố thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, gồm: Báo cáo tổng kết công tác nhân sự nhiệm kỳ 2015-2020; Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Đề án phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. (3) Cho chủ trương về một số dự án lớn và Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội và (4) Xem xét, quyết định về công tác cán bộ.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì và phát biểu kết luận Hội nghị.

I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng 3 tháng đầu năm 2020; công tác phòng, chống bệnh dịch Covid-19

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất đánh giá: Quý I/2020, thế giới, khu vực và nước ta phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi, tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế như: Dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, tăng trưởng kinh tế thế giới suy giảm, giá dầu thô giảm sâu, căng thẳng địa chính trị gia tăng, ảnh hưởng sâu sắc từ biến đổi khí hậu... Đối với Thủ đô Hà Nội, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả đạt được trong năm 2019, kinh tế quý I/2020 đối mặt với những khó khăn, thách thức từ diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường của dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Trước tình hình đó, cấp ủy các cấp đã tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân Thủ đô.

1. Kết quả đạt được

1.1. Về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Công tác phòng, chống dịch được tập trung chỉ đạo khẩn trương và quyết liệt. Trên cơ sở dự báo sớm và nhận định đúng tình hình, tính chất nguy hiểm của dịch, Thành ủy, UBND Thành phố đã chủ động triển khai phòng, chống dịch Covid 19 từ rất sớm (cập nhật diễn biến dịch ở Trung Quốc từ cuối tháng 12/2019, ngày 21/01/2020 UBND Thành phố đã có văn bản chỉ đạo - khi chưa có thông báo

dịch lan rộng tại Vũ Hán, Trung Quốc). Các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở nghiêm túc triển khai với tinh thần chủ động, quyết liệt, đồng bộ theo chỉ đạo của Trung ương với các biện pháp triển khai bài bản, khoa học, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, phù hợp diễn biến dịch bệnh.

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy duy trì giao ban hàng tuần về công tác phòng, chống dịch Covid-19; đã kịp thời ban hành 29 văn bản chỉ đạo. Ban Thường vụ Thành ủy thành lập 05 đoàn kiểm tra; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tăng cường nắm tình hình, kiểm tra theo dõi công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, đơn vị được giao phụ trách; người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trực tiếp và toàn diện về kết quả công tác phòng, chống dịch tại địa phương và đơn vị mình.

Toàn Thành phố đã đồng lòng, chung sức thực hiện có kết quả Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy với phương châm "*phòng là chính*", "*4 tại chỗ*", "*chống dịch như chống giặc*". Các tầng lớp Nhân dân ủng hộ, tin tưởng, đánh giá cao sự vào cuộc, tinh thần trách nhiệm và các biện pháp của Trung ương, của Thành phố. Đại đa số nhân dân Thủ đô tự giác thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố.

Ban Chỉ đạo của Thành phố nắm chắc tình hình, chỉ đạo thường xuyên, liên tục, sát sao, kịp thời xử lý ngay những vấn đề phát sinh của dịch bệnh Covid-19. Triển khai nhiều biện pháp tổng hợp theo các cấp độ để phòng, chống dịch bệnh, kể cả cấp độ cao nhất của dịch như: Triển khai áp dụng tờ khai y tế để nắm và phân loại; điều tra, xác minh các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh; giám sát hành khách nhập cảnh qua Sân bay quốc tế Nội Bài; tổ chức tiếp nhận cách ly tại 13 khu cách ly tập trung và tại các khách sạn gần 8 nghìn người; cách ly tại cộng đồng có sự giám sát của thôn, tổ dân phố trên 71 nghìn người; điều trị và cách ly tập trung tại Bệnh viện; đảm bảo cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho nhân dân, đảm bảo nguồn dự phòng, không để xảy ra thiếu nguồn cung; đóng cửa các địa điểm tập trung đông người. Thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh phục vụ công tác phòng, chống dịch; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men y tế, trang bị phòng hộ, nhân lực cho việc dự phòng, cách ly, điều trị. Thực hiện tổng vệ sinh, khử trùng tại các khu vực bến xe, nhà ga, trường học, bệnh viện, công sở, khu chung cư, các khu di tích và nơi công cộng để phòng ngừa dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm sai phạm...

Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và HĐND Thành phố đã kịp thời thông qua chủ trương, chính sách, tổ chức đối thoại doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các đối tượng chịu tác động bởi dịch bệnh; chỉ đạo các đơn vị của Thành phố thực hiện cắt giảm thêm ít nhất 5% chi tiêu thường xuyên ngoài kế hoạch tiết kiệm 10% từ đầu năm. MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân đã có nhiều hoạt động phát huy truyền thống tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh. Toàn bộ đội ngũ công chức, viên chức của Thành phố đóng góp ít nhất 1 ngày lương cơ bản với giá trị 56,7 tỷ đồng để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch của Thành phố. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của Thành phố đã nhận được sự ủng hộ của các tổ

chức, cá nhân cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 là hơn 128 tỷ đồng, trong đó, tiền mặt là 108 tỷ đồng và các hàng hóa khác.

Đến nay, Thành phố đã cơ bản kiểm soát tốt, ngăn chặn lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng (đến 07h00' ngày 22/4/2020, Hà Nội ghi nhận tổng số 112 ca mắc, trong đó: 38 ca được phát hiện tại Sân bay/khu cách ly tập trung (chưa về cộng đồng). 74 ca được phát hiện tại cộng đồng. Hiện tại có 75 trường hợp đã khỏi ra viện, 37 trường hợp đang điều trị). Các hoạt động kinh tế theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vẫn được duy trì, hàng hoá, giá cả, trật tự an toàn, an ninh xã hội cơ bản ổn định, an sinh xã hội được đảm bảo. Dư luận Nhân dân bày tỏ sự cảm phục, ghi nhận nỗ lực, nhiệt huyết của các lực lượng tham gia phòng, chống dịch bệnh, từ các đồng chí lãnh đạo Thành phố đến những lực lượng nơi tuyến đầu (y bác sỹ, nhân viên y tế, công an, quân đội...). Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả của thành phố Hà Nội đạt được trong công tác phòng, chống dịch, bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của Nhân dân Thủ đô, bạn bè quốc tế trên địa bàn, góp phần quan trọng vào mặt trận phòng, chống dịch của cả nước.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố hoan nghênh tinh thần chủ động, tích cực, quyết liệt của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực của Thành phố trong quý 1/2020; trân trọng cảm ơn Nhân dân Thủ đô, các doanh nghiệp, các cơ quan báo chí truyền thông Trung ương và Thành phố đã chung sức, đồng lòng cùng các cấp, các ngành đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ của Thành phố, nhất là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hội nghị ghi nhận, đánh giá cao và cảm ơn các lực lượng tham gia phòng, chống dịch, nhất là lực lượng tuyến đầu, gồm các y bác sỹ, nhân viên y tế, công an, quân đội, MTTQ, các đoàn thể, các thôn, tổ dân phố... đã góp phần vào thành công bước đầu rất quan trọng của Thành phố và của cả nước trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Tuy tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, nhưng rủi ro vẫn tiềm ẩn, tuyệt đối không được thỏa mãn, chủ quan, cần tiếp tục tập trung phòng và chống dịch trong thời gian tới.

1.2. Về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 3 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2020

- Các cấp, các ngành Thành phố tập trung triển khai kế hoạch ngay từ đầu năm, bắt tay ngay vào công việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2020. Tăng trưởng vẫn duy trì, GRDP của Hà Nội giữ được mức tăng 3,72% nhờ duy trì tốt nhóm ngành Công nghiệp - Xây dựng với mức tăng 5,46% (trong đó Xây dựng đạt 6,35%) và nhóm ngành Dịch vụ đạt 3,20% do trong tháng 1 và tháng 2 chưa bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 63,04 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2% (cùng kỳ tăng 10,5%). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 71.383 tỷ đồng, bằng 25,6% dự toán, tăng 6,7% (cùng kỳ tăng 30,3%). Một số lĩnh vực ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và có cơ hội phát triển mạnh như: Sản phẩm công nghiệp phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh; dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin, các dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistic... có giá trị gia tăng cao.

Đến nay, thành phố Hà Nội có 06 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 356/386 xã (chiếm 92,2% tổng số xã trên địa bàn Thành phố) đạt chuẩn nông thôn mới, là địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới cao nhất cả nước; có 11 xã đã được UBND Thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hạ tầng kỹ thuật đô thị tiếp tục được duy trì; quản lý đô thị được đẩy mạnh; công tác quản lý và phát triển nhà ở xã hội được tăng cường; việc tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng được coi trọng. Cùng cố quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tai nạn giao thông giảm trên cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước; tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống cháy nổ; công tác đối ngoại được mở rộng. Văn hóa, xã hội được quan tâm; an sinh xã hội được đảm bảo. Tổ chức cho Nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên Đán diễn ra vui tươi, phấn khởi, yên bình.

- Quý 1/2020, Thành ủy và các cấp ủy đảng đã chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng, hệ thống chính trị Thành phố. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội với nội dung sâu sắc, ấn tượng, có sức lan tỏa bằng cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19. Các cấp, các ngành của Thành phố đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; triển khai các công trình, dự án cụ thể, tăng cường vệ sinh môi trường, xây dựng môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp từ thôn, tổ dân phố... thiết thực chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và phòng, chống dịch.

Các nội dung thường xuyên, trọng tâm công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện.

Thành ủy đã chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 155-KH/TU của Thành ủy đảm bảo chất lượng, tiến độ. Triển khai 16 Đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy làm việc với các đảng bộ trực thuộc về công tác chỉ đạo đại hội. Đến hết quý I/2020, toàn Đảng bộ Thành phố đã có 16.317/17.116 chi bộ tổ chức đại hội, đạt tỷ lệ 95,33%; đã có 83/89 đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm, đạt tỷ lệ 93,26%. Nhìn chung, cấp ủy các địa phương, đơn vị đã tổ chức Đại hội theo đúng quy định Điều lệ Đảng; không khí đại hội diễn ra trang trọng; Văn kiện và các tài liệu trong Đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, chất lượng. Công tác bầu cử nhân sự cấp ủy, nhân sự đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cấp trên được thực hiện đúng quy chế bầu cử; theo đúng phương án nhân sự đã được phê duyệt.

Tiếp tục chỉ đạo công tác sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII gắn với Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị và đạt nhiều kết quả. Chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Đảng ủy Khối doanh nghiệp; Đảng ủy các khu công nghiệp và chế xuất. Triển khai Kế hoạch 183-KH/TU về việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp Thành phố, cấp huyện. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án số 21-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về sắp xếp bố trí các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố; đến nay, đã có 515/579, đạt 88,9% xã,

phường, thị trấn tiến hành sắp xếp xong người hoạt động không chuyên trách; sau khi thực hiện sắp xếp, đã giảm 2.708 thôn, tổ dân phố, tỷ lệ 34% (hiện còn 5.260 thôn, tổ dân phố). Chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc thành phố Hà Nội, đảm bảo ổn định tình hình nhân dân và không làm ảnh hưởng đến việc triển khai các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; sắp xếp 10 xã, phường, thị trấn giảm còn 5 xã, phường, thị trấn (sau sắp xếp giảm từ 584 còn 579 xã, phường, thị trấn).

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới, khu vực khó khăn, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến nhanh, phức tạp và rất khó lường, ảnh hưởng trực tiếp đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, nhưng những kết quả đạt được nêu trên của Thành phố là rất quan trọng, đáng ghi nhận.

2. Hạn chế

Bên cạnh kết quả đạt được, Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Đó là: Công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân ở cấp ủy cơ sở, nhất là với vụ việc có tính chất phức tạp có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác tuyên truyền trực quan ở một số đơn vị còn chậm. Các chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế đều giảm mạnh so với cùng kỳ do tác động của dịch Covid-19, tạo áp lực lớn đối với việc hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội vào các tháng cuối năm; tác động xấu tới thu ngân sách của Thành phố, ảnh hưởng tới thu chi ngân sách Thành phố năm 2020. Chỉ số giá có xu hướng tăng cao hơn cùng kỳ, nhất là thịt lợn và các mặt hàng nhu yếu phẩm. Tiến độ thi công một số dự án, công trình trọng điểm còn chậm, tỷ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư đạt thấp, nhất là đầu tư công. Tình hình tội phạm có giảm, song còn tiềm ẩn nguy cơ diễn biến phức tạp, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; vẫn đề xảy ra các hoạt động ma túy, tin dụng đen, vi phạm pháp luật về môi trường. Việc củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém ở một số quận, huyện chưa đảm bảo tiến độ đề ra. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết các vụ việc tồn đọng nổi cộm, nhất là 10 vụ việc quan trọng, bức xúc còn chậm, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước còn hạn chế, cải cách hành chính còn nhiều vướng mắc, một bộ phận cán bộ còn trì trệ, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong giải quyết công vụ, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

II. Về các nội dung chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Thành phố thuộc thẩm quyền Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố

Hội nghị đánh giá cao Ban Thường vụ Thành ủy đã chuẩn bị nghiêm túc, công phu, kỹ lưỡng, trách nhiệm các báo cáo, tờ trình trình Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và đồng tình, nhất trí cao với nội dung các báo cáo, tờ trình.

1. Về Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Hội nghị đã khẳng định kết quả đạt được với những nét nổi bật trong công tác nhân sự của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là về công tác đào tạo, bồi

dưỡng, đánh giá, luân chuyển cán bộ. Qua đó, đã đúc rút được 5 bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác nhân sự.

2. Về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Phương hướng công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất cao số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 71 đồng chí, giảm 05 đồng chí (bằng 5%) theo đúng hướng dẫn của Trung ương; phương án chuẩn bị tối đa 81 đồng chí để bầu 71 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII. Cơ cấu Ban Chấp hành là hợp lý, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tính kế thừa và phát triển, tính đại diện các các ngành, các khu vực (không nhất thiết địa phương nào cũng tham gia cấp ủy, mà nếu ai xứng đáng, được đại hội tín nhiệm bầu thì vào); ưu tiên đại diện những ngành, lĩnh vực quan trọng của Thành phố. Phân đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong Ban Thường vụ Thành ủy; tỷ lệ cấp ủy viên là cán bộ trẻ tuổi từ 10% trở lên. Kiên quyết không vì số lượng, cơ cấu mà đưa vào cấp ủy, các cơ quan lãnh đạo những cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn. Quán triệt đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước "*Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người có tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy cơ cấu, bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", quan liêu, tham nhũng; bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; bản thân hoặc vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính*".

3. Về Đề án phân bổ số lượng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thống nhất số lượng đại biểu dự Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố là 500 đại biểu, đảm bảo cơ cấu hợp lý, hài hoà ở các ngành, lĩnh vực, địa phương, các tầng lớp xã hội với tiêu chí là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần đổi mới của Đảng bộ Thủ đô, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội.

III. Về chủ trương đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai và tuyến số 5 - Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc số 5 và dự án Thành phố Thông minh

1. Đồng ý thông qua chủ trương triển khai dự án đầu tư Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai theo phương thức đầu tư hình thức ODA và dự án đầu tư Tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội "Tuyến số 5 Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc". Giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện các bước tiếp theo của Dự án theo quy định của pháp luật, lưu ý các vấn đề sau đây:

- Tiếp thu ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Đảng đoàn HĐND Thành phố và các đơn vị có liên quan để hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; Biên bản Hội đồng thẩm định và Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ của Hội đồng thẩm định Thành phố để

đảm bảo Hồ sơ 02 Dự án trên đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Đầu tư công.

- Đối với Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai: cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trong việc cung cấp tài liệu, thuyết minh, giải trình để Đề xuất dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của Nhà tài trợ ADB, AFD và KfW đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép điều chỉnh cục bộ hướng tuyến của Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn từ ga Hà Nội đến Hoàng Mai; điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án (đầu tư toàn tuyến trong giai đoạn 2021-2025) và bổ sung 04 ga (từ 17 ga lên 21 ga) theo quy định của Luật Quy hoạch và Luật Đầu tư công.

- Đối với Dự án Tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội “tuyến số 5, Văn Cao - Ngọc Khánh - Láng - Hòa Lạc” cần phân tích rõ hơn về cơ sở pháp lý đối với nguồn vốn đầu tư dự kiến, khả năng cân đối vốn và dự kiến huy động từ các nguồn: Vốn từ đầu tư công; Vốn từ cổ phần hóa doanh nghiệp; Vốn từ đấu giá một số khu đất (chỉ để phục vụ cho đầu tư Dự án này mà không phải tính vào nguồn thu trong dự án ngân sách hằng năm); Vốn từ phát hành trái phiếu; Vốn vay từ các tổ chức tài chính trong và ngoài nước... theo quy định của pháp luật và đảm bảo tính khả thi.

2. Đồng ý về nguyên tắc đối với chủ trương nghiên cứu điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 tại khu vực giai đoạn 1 và một phần giai đoạn 2 dự án Thành phố Thông Minh thuộc xã Hải Bối và xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh.

Giao Ban cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện chủ trương trên theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành của pháp luật; báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền; đồng thời trong quá trình triển khai thực hiện cần lưu ý một số nội dung:

- Đề nghị Nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, khuyến khích hoàn thành sớm hơn từ 1-2 năm so với tiến độ được phê duyệt và yêu cầu đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch để đảm bảo nhu cầu và chất lượng cuộc sống của người dân tại Dự án.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về mục đích, ý nghĩa của việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội tại dự án Thành phố Thông minh nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

IV. Về công tác nhân sự

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã bầu bổ sung 02 đồng chí: Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy và đồng chí Nguyễn Chí Lực, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

V. Nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng cuối năm 2020 và thời gian tiếp theo

Nhiệm vụ thời gian tới là hết sức nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương và mỗi đơn vị cần tiếp tục khẩn trương, tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố về Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020, tiếp tục thực hiện

quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã ghi nhận, đánh giá cao Ban cán sự đảng UBND Thành phố đã chủ động xây dựng 3 kịch bản tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Đề nghị Ban cán sự đảng UBND Thành phố tiếp tục hoàn thiện 3 kịch bản tăng trưởng nêu trên để sẵn sàng ứng phó với diễn biến của dịch bệnh và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng sau khi dịch bệnh được kiểm soát trong thời gian tới, phấn đấu mức tăng GRDP của Thành phố bằng khoảng 1,3 lần so với bình quân chung cả nước. Để giành thắng lợi trong mặt trận phục hồi kinh tế Thủ đô, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể Thành phố tiếp tục thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh Covid-19, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở tiếp tục quán triệt phương châm "*chống dịch như chống giặc*" và "*4 tại chỗ*"; thực hiện tốt Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 31-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, huy động sự đoàn kết, chung tay của các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch.

Rà soát, cập nhật, hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau; ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để chống dịch, nhất là trong tình huống dịch bùng phát mạnh trở lại. Quyết tâm dập dịch sớm nhất để khôi phục phát triển kinh tế. Khuyến khích kêu gọi các tập thể, doanh nghiệp, cá nhân phát huy tinh thần "*tương thân, tương ái*", tổ chức triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đúng đối tượng gói hỗ trợ an sinh xã hội theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và những chính sách đặc thù khác của Thành phố trên địa bàn Thủ đô; quan tâm chăm lo tốt đời sống cho người nghèo, đối tượng chính sách và các lực lượng tham gia phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm tinh thần "*Hà Nội phải làm công tác phòng chống dịch Covid-19 tốt nhất, gương mẫu nhất*" và "*Thủ đô cũng tiếp tục gương mẫu, chủ động trong phục hồi kinh tế, xã hội sau dịch*" như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

2. Toàn Đảng bộ quyết liệt, tập trung cao độ chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đảm bảo đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo quy định; bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Văn kiện đại hội đảng các cấp và Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tổ chức tốt việc lấy ý kiến góp ý của các giới, các ngành và Nhân dân vào dự thảo Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố. Thực hiện tốt công tác tổ chức, phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XVII; thực hiện tốt Chỉ thị 32-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh, phản bác các thông tin bịa đặt, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động trên địa bàn Thành phố trước, trong và sau Đại hội.

Triển khai quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy phù hợp tình hình thực tiễn tại các địa phương, cơ sở; củng cố các tổ chức cơ sở đảng yếu kém và giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, các vụ việc phức tạp (*62 vụ việc tồn đọng, phức tạp*); quyết tâm không để

phát sinh thành các điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, an ninh trật tự nhằm chuẩn bị tốt nhất cho đại hội đảng bộ các cấp. Thông qua giải quyết các vụ việc còn nổi cộm, đơn thư khiếu nại, tố cáo để sàng lọc cán bộ, phục vụ công tác cán bộ và nhân sự Đại hội Đảng các cấp.

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch, vừa năng động, sáng tạo trong phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng các kịch bản tăng trưởng, đồng thời đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2020, góp phần hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nghiêm túc triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Quyết tâm tháo gỡ những vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần “góp gió thành bão”; cùng với đó là tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đầu tư tư nhân, đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP.

Quan tâm các chính sách khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực, ngành nghề trong điều kiện thực hiện Cách mạng 4.0, các lĩnh vực có nhu cầu và khả năng tăng trưởng cao trong điều kiện dịch bệnh. Thúc đẩy phát triển mạnh ngành nông nghiệp, tăng cường tái đàn lợn đảm bảo an toàn sinh học, cơ cấu lại trồng trọt, rà soát sử dụng triệt để, không để hoang hóa ruộng đất; tiếp tục chuyển dịch cơ cấu, quan tâm phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đến cuối năm 2020 đạt 1.000 sản phẩm theo chương trình OCOP; quan tâm phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường; thúc đẩy các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phấn đấu giá trị gia tăng năm 2020 tăng trên 4%. Có kế hoạch, giải pháp và huy động nguồn lực cụ thể để giải quyết dứt điểm hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở 30 xã còn lại trong năm 2020, chậm nhất là quý I/2021.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển, giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Trong mặt trận phục hồi kinh tế, phải quyết liệt đấu tranh, loại bỏ sự trì trệ, rào cản để phát triển.

Tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề phát sinh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Có giải pháp phù hợp để đảm bảo chất lượng giáo dục trong bối cảnh dịch thời gian qua và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Chú trọng tăng cường quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện, các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước; bảo vệ cuộc sống yên bình cho Nhân dân.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVI đề nghị từng đồng chí Thành ủy viên, trên cương vị công tác của mình, ngay sau Hội nghị này, cần quyết liệt, năng động, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và

hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị, góp phần hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội quý II, cả năm 2020 và của cả nhiệm kỳ, tạo tiền đề vững chắc cho các năm tiếp theo của nhiệm kỳ mới. Đây là thời điểm thử thách bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên các cấp. Từng cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị Thành phố cần phát hiện, biểu dương, trọng dụng các đồng chí dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung của Thủ đô; đồng thời sàng lọc, thay thế, thậm chí cần loại bỏ những cán bộ thiếu trách nhiệm, tri trệ, né tránh, những nhieu và tiêu cực để bộ máy của Đảng, Nhà nước ngày càng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, củng cố niềm tin cho người dân và cho doanh nghiệp, khi niềm tin là nhân tố quyết định nhất đem lại thắng lợi trên mặt trận khôi phục và phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố.

Với tinh thần trách nhiệm và phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, càng trong khó khăn, càng đoàn kết, sáng tạo, các cấp, các ngành, MTTQ và các đoàn thể từ Thành phố đến cơ sở tăng cường đoàn kết, đồng tâm hiệp lực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố trong thời gian tới. Đảng bộ Thủ đô nêu quyết tâm tiếp tục tiên phong, gương mẫu trong phòng, chống dịch và tiên phong, gương mẫu để giành thắng lợi cao trong mặt trận phục hồi và phát triển kinh tế Thủ đô cũng như các nhiệm vụ chính trị khác trong năm 2020.

Thừa lệnh Ban Thường vụ Thành ủy, Văn phòng Thành ủy Thông báo Hội nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI để các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư TW,
- Văn phòng và các ban Đảng TW, } (Để báo cáo)
- Thường trực Thành ủy,
- Đảng đoàn HĐND; Ban CSĐ UBND TP,
- MTTQ và các đoàn thể CT-XH TP,
- Các ban Đảng và Văn phòng TU,
- Các sở, ban, ngành TP,
- Các cấp ủy trực thuộc TU,
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu VP.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Anh Tuấn